

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến tại Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 8063/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình Cà phê doanh nhân tháng 11 được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 03/11/2018. Tham dự có đồng chí Trần Thị Mỹ Ái – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh ủy quyền thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì; đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và cùng với sự tham dự của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình cà phê doanh nhân tháng 11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận được 03 kiến nghị của doanh nghiệp tại chương trình, cụ thể như sau:

1/ Công ty TNHH MTV Ba Khanh

Công ty hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hành khách, trụ sở tại 56-58 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi. Công ty có 02 kiến nghị, cụ thể như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp trong quá trình vận tải bị vi phạm tốc độ 5 lần, vì vậy phòng Vận tải, pháp chế và an toàn của Sở Giao thông Vận tải đã ra quyết định thu hồi phù hiệu xe của doanh nghiệp trong vòng 01 tháng. Doanh nghiệp cho rằng quyết định như vậy buộc doanh nghiệp phải dừng hoạt động 01 tháng ảnh hưởng đến việc vận tải kinh doanh, mặc dù doanh nghiệp chỉ vi phạm lỗi nhỏ. Doanh nghiệp kiến nghị với những trường hợp như vậy việc ra quyết định thu hồi phù hiệu là quá nặng.

Thứ hai, doanh nghiệp kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận tập huấn cho tài xế tại tỉnh có thời hạn 06 tháng là quá ngắn, trong khi các tỉnh khác có thời hạn từ 02-03 năm. Thời hạn quá ngắn nên các tài xế không có thời gian hoặc không chủ động được thời gian để đi học lại dẫn đến việc bị phạt khi bị kiểm tra. Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận tập huấn có thời hạn dài hơn.

** Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Về 02 kiến nghị trên, kính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu trả lời cho doanh nghiệp được rõ các vấn đề liên quan đến ngành vận tải hành khách.

2. Công ty cổ phần Tư vấn phát triển Đầu tư và Xây dựng Quảng Ngãi

Kiến nghị về việc thanh toán chi phí khảo sát, lập quy hoạch dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Khối 9,10 Phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi.

** Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Về kiến nghị này, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư quý III/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vướng mắc của doanh nghiệp tại báo cáo số 302/BC-SKHĐT ngày 27/9/2018, cụ thể có báo cáo như sau :“ Sau khi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố vào ngày 20/9/2018, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố đã đề nghị bổ sung văn bản về nguồn vốn để đơn vị có cơ sở thẩm định. Thời gian thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt hoàn thành trong tháng 10/2018. Sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán sẽ trình UBND thành phố bố trí vốn để thanh toán cho đơn vị tư vấn.”.

Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa được thanh toán khoản chi phí này, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố và UBND thành phố xem xét trả lời cho doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kiến nghị tại chương trình tại chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 11/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi;
- GD, PGD Sở phụ trách XTĐT;
- Trung tâm XTĐT;
- Lưu: VT, P.XTĐT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thị Mỹ Ái